



# A Touch of Nature

เปิดใจรับบริการธรรมชาติบำบัด

@ Asita ECO Resort



สัมผัสวิถีริมแม่น้ำในแบบฉบับชาวอัมพวา พร้อมชื่นชมธรรมชาติที่ยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการดื่มด่ำบรรยากาศของแสงอาทิตย์อันอ่อนโยนในช่วงเช้า และโบกมือลาดวงตะวันลับขอบฟ้าในช่วงเย็นริมคลองท้ายหาด สำหรับคู่รักหากต้องการเพิ่มดีกรีความหวานขอแนะนำให้เซตโต๊ะดินเนอร์ที่ซานริมน้ำ และเตรียมตัวนับดวงไฟน้อยๆ จากเหล่าหิ่งห้อยเจ้าถิ่นในยามค่ำคืน







เรือนไทย 3 ห้องนอน



ห้องพักแบบ DELUXE ROOM



ห้องพักแบบ WILDFLOWERS



ห้องพักแบบ SUPERIOR



Asita ECO Resort (อสิตา อีโค รีสอร์ท อัมพวา) รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติที่มาพร้อมแนวคิดในการลดใช้พลังงานให้น้อยสุด ทว่ากลับมีประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นในทุกตารางนิ้วภายในรีสอร์ทแห่งนี้จึงถูกออกแบบให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนอันแสนรื่นรมย์จากต้นไม้เนื้อใหญ่ ที่สามารถช่วยออกคาร์บอนที่กักขังในอากาศได้เป็นอย่างดี ด้วยการนำต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้น และไม้ประดับมาออกแบบตกแต่งให้ทั่วบริเวณรีสอร์ท พร้อมทั้งการดูแลรักษาล้อมรอบห้องพักเพื่อให้แขกท่องเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลิน หรืออยากจะหวนกลับไปสู่วัยเด็ก ด้วยการกระโดดเล่นน้ำให้เย็นฉ่ำใจก็สามารถทำได้ ณ รีสอร์ทแห่งนี้

และด้วยจุดประสงค์ในความต้องการที่จะตอบโต้ภัยการพักผ่อนให้ลงตัวมากที่สุด ห้องพักอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกออกแบบมาโดยที่ช่างไม้ที่ถนัดสายของชาวอัมพวา บอกกับการใช้ไม้ชนิดในคอนเซ็ปต์ความเป็น ECO Resort วัสดุในการนำมาครีเอทีฟจึงมีให้เห็นทั้งการใช้ไม้ในการมุงหลังคา การนำมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก โดยแบ่งออกเป็นห้องพักแบบ วิลล่า สติลท์, ดีลักซ์, ซูพีเรีย และ เรือนไทย 3 ห้อง โดยภายในห้องพักถูกตกแต่งโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งยังมีระเบียงสำหรับให้คุณได้นั่งแกว่งเท้าบริเวณหน้าบ้านส่วนตัว เป็นชมสวนพฤกษศาสตร์กับมิตรรักคนสนิทได้อย่างเพลิดเพลิน รวมทั้งยังสามารถทำกิจกรรมสันทนาการได้อย่างสนุกสนาน อาทิ ปั่นจักรยานรอบรีสอร์ท ทางรีสอร์ทได้จัดเตรียมจักรยานไว้ให้ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา, พายเรือในบริเวณรีสอร์ท เรือพายที่จะทำให้คุณได้ใช้ศักยภาพในการควบคุมทิศทางการเดินทางเคลื่อนไหล, กระโดดน้ำ หรือ ตกปลาครอนเช้า โดยรีสอร์ทจะทำการจัดชุดอาหารไว้ให้คุณพร้อมสรรพ





นอกจากกิจกรรมมากมายที่คุณจะได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าภายในรีสอร์ทแห่งนี้แล้ว ชั้นชื่อเมืองแม่กลองต้องลืมสองของอร่อย ซึ่งภายใต้ห้องอาหารแห่งเดียวของ Asita ECO Resort ที่ได้ใจทุกรายละเอียด เริ่มตั้งแต่การเนรมิตฟาร์มผักไว้จัดเตรียมห้องครัว ทั้งแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และฟาร์มไฮโดรโปนิกส์ขนาดย่อม ที่รวบรวมความสดใหม่ไว้เต็มอัตรา จึงรับประกันได้ว่าในทุกๆ เมนู คุณจะสัมผัสกับวัตถุดิบสด ใหม่ ไร้สารพิษ พร้อมรังสรรค์ความอร่อยตามตำรับท้องถิ่นแม่กลองขนานแท้ อาทิ แกงหัวไชเท้า ความเข้มข้นของรสชาติได้ลิ้มรสบ้าน ทำให้แกงหัวไชเท้าใส่กุ้งก้ามกรามมีเสน่ห์อย่างล้นเหลือ ยิ่งได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆ ลักขาน รับรองว่าวางช้อนไม่ลงเลยทีเดียว ปลาทูซาเตี๊ยะ เมนูดี นมูเค็ดของขึ้นชื่อเมืองแม่กลอง ปลาเก๋าสามรส ปลาเก๋าสดๆ ขนาดพอเหมาะนำมาทอดให้กรอบ ก่อนราดด้วยน้ำ 3 รส มาเต็ม เบียร์ เค็ม หวาน และ ซุปโบราณ ไบชะคราม ไบชะครามที่มีเฉพาะฤดูร้อนถูกกลั่นกรองปรุงแต่งให้กลายเป็นซูปรสชาติละมุน ทำอูคูจะเลือกเติมความหวานด้วยแบเกอรี่โฮมเมด, ผลไม้สด อย่างส้มโอ หรือเติมความสดชื่นด้วยน้ำส้มโอ น้ำแดงโม น้ำมะพร้าว ฯลฯ

เปิดประตูแห่งความสุขในการพักผ่อนอย่างแท้จริงในแบบวิถีชีวิตชาวอัมพวา ณ Asita ECO Resort สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองห้องพักได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08-9866-2168, 08-9866-3168 หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.asitareport.com](http://www.asitareport.com)



### พิเศษ

สำหรับผู้อ่านนิตยสาร HiSoParty  
ทาง Asita ECO Resort ยินดีมอบส่วนลด  
พิเศษ 50% ทันทีเมื่อจองห้องพัก

